

ตารางข้อผูกพันของออสเตรเลีย

มาตรการการเข้าสู่ตลาดและการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติที่ระบุในช่องข้อจำกัดที่เป็นเงื่อนไขทั้งหมดในข้อผูกพันเฉพาะสาขา	
สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
ข้อผูกพันทั่วไป	
<p>คนไทยทั้งหมด</p>	<p>การเข้าเมืองชั่วคราว</p> <p>คนไทยจะได้รับอนุญาตให้เข้าออสเตรเลียและทำงานโดยไม่ต้องเข้ารับการทดสอบตลาดแรงงานภายใต้เงื่อนไขดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้เยี่ยมชมนธุรกิจจะได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและพำนักได้ไม่เกิน 3 เดือน ● ผู้ขายบริการจะได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและพำนักได้เริ่มแรก 6 เดือน และระยะเวลาพำนักมากที่สุด 12 เดือน ● ผู้โอนย้ายภายในกิจการจะได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและพำนักได้เริ่มแรกไม่เกิน 4 ปี และรวมระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 10 ปี ● ผู้ให้บริการตามสัญญาจะได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและพำนักได้ไม่เกิน 3 ปี <p>ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประกอบการชาวไทยที่เข้าเมืองในลักษณะผู้ให้บริการตามสัญญาจะได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและทำงานไม่เกิน 4 ปี**</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บริหารและผู้จัดการของธุรกิจซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในไทยซึ่งหาทางจัดตั้งกิจการในเครือในออสเตรเลียจะได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและพำนักได้เริ่มแรกไม่เกิน 4 ปี ● คู่สมรสและผู้ติดตามของผู้โอนย้ายภายในกิจการจะได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง พำนักและทำงานตามเวลาเดียวกับที่ระบุไว้ในการตรวจลงตราของผู้โอนย้ายภายในกิจการ <p>ในการได้รับการเข้าเมืองออสเตรเลียภายใต้ประเภทใด ๆ ของประเภทเหล่านี้ คนชาติไทยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเอกสารและข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่ได้แจ้งโดยคู่ภาคีเป็นครั้งคราว</p> <p>มิฉะนั้น การเข้าเมืองชั่วคราวของคนชาติไทยจะไม่ผูกพัน</p> <p>ออสเตรเลียจะสนับสนุนการหารือระหว่างองค์การวิชาชีพของไทยและองค์การวิชาชีพของออสเตรเลียที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจตนาเพื่อกำหนดมาตรฐานการยอมรับคุณสมบัติผู้ประกอบการอาชีพชาวไทยเพื่อวัตถุประสงค์ของไทย ผลการหารือเหล่านี้จะรวมไว้ในการเจรจาการค้าบริการและการลงทุนในรอบต่อไป ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นภายในสามปีหลังความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ</p> <p>** ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประกอบการชาวไทย หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ <u>ดังนี้</u> (1) หนังสือรับรองผู้ประกอบการชาวไทยระดับ 1 และมีประสบการณ์ 5 ปี (2) หนังสือรับรองผู้ประกอบการชาวไทยระดับ 2 และมีประสบการณ์ 4 ปี</p> <p>(3) หรือ หนังสือรับรองผู้ประกอบการชาวไทยระดับ 3 และมีประสบการณ์ 3 ปี</p>

มาตรการการเข้าสู่ตลาดและการปรับตัวเทียบเคียงคนชาติที่ระบุในช่องข้อจำกัดที่เป็นเงื่อนไขทั้งหมดในข้อผูกพันเฉพาะสาขา	
สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
สาขาทั้งหมด ที่ระบุในตารางนี้	<p>การลงทุนทางตรง รวมทั้งการจัดตั้งทางพาณิชย์</p> <p>เพื่อสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนต่างตัวของออสเตรเลีย กิจกรรมการลงทุนดังต่อไปนี้กำหนดให้ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลียก่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การได้มาซึ่ง “ผลประโยชน์ต่างด้าว” ของ “ผลประโยชน์สำคัญ” ในธุรกิจออสเตรเลีย ที่มีอยู่ ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 50 ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือมากกว่า ● ข้อเสนอ “ผลประโยชน์ต่างด้าว” เพื่อซื้อกิจการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจการในเครือหรือสินทรัพย์ของออสเตรเลียซึ่งมีมูลค่า 50 ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือมากกว่า หรือมากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมในโลกของบริษัทเป้าหมาย ● ข้อเสนอ “ผลประโยชน์ต่างด้าว” เพื่อจัดตั้งธุรกิจใหม่ในออสเตรเลีย ซึ่งมีการลงทุน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือมากกว่า ● การลงทุนทางตรงโดยรัฐบาลต่างด้าวหรือตัวแทนของตน ไม่ว่าจะมีความเท่าใด ● การได้มาซึ่ง “ผลประโยชน์ต่างด้าว” ของผลประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในเขตเมือง (รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากข้อตกลงการให้เช่า การให้เงิน และการแบ่งกำไร และการได้มาซึ่งผลประโยชน์ในกิจการและทรัพย์สินที่ดินที่อยู่ในเขตเมือง) ซึ่งเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> - การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่มีใช้เพื่อการพำนักอาศัยซึ่งได้มีการพัฒนาแล้ว โดยทรัพย์สินนั้นอยู่ภายใต้รายชื่อทรัพย์สินที่ตกทอด มูลค่า 5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือมากกว่า - การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่มีใช้เพื่อการพำนักอาศัยซึ่งได้มีการพัฒนาแล้ว โดยทรัพย์สินนั้นไม่อยู่ภายใต้รายชื่อทรัพย์สินที่ตกทอด มูลค่า 50 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือมากกว่า - การได้มาซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะมีความเท่าใด - การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ว่างเปล่าที่อยู่ในเขตเมือง ไม่ว่าจะมีความเท่าใด - การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะมีความเท่าใด หรือ ● ข้อเสนอซึ่งมีข้อสงสัยเกิดขึ้นเมื่อข้อเสนอได้รับแจ้ง (ข้อตกลงด้านเงินทุนซึ่งรวมถึงเครื่องมือทางหนี้สินซึ่งมีลักษณะเป็นกองทุนของเจ้าของจะได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นการลงทุนทางตรง) <p>“ผลประโยชน์ต่างด้าว” หมายถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บุคคลธรรมดาที่ไม่มีถิ่นพำนักปกติในออสเตรเลีย ● กิจการซึ่งมีบุคคลธรรมดาที่ไม่มีถิ่นพำนักปกติในออสเตรเลียถือผลประโยชน์ควบคุมหรือกิจการซึ่งมีกิจการต่างด้าวถือผลประโยชน์ควบคุม ● กิจการซึ่งมีคน 2 คน หรือมากกว่า ซึ่งแต่ละคน ไม่ว่าจะมีความเท่าใด ไม่มีถิ่นพำนักปกติในออสเตรเลียหรือกิจการต่างด้าวถือผลประโยชน์ควบคุมรวม

มาตรการการเข้าสู่ตลาดและการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติที่ระบุในช่องข้อจำกัดที่เป็นเงื่อนไขทั้งหมดในข้อผูกพันเฉพาะสาขา	
สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้จัดการกิจการทริสต์ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ปกติในออสเตรเลียหรือกิจการต่างด้าวที่ถือผลประโยชน์สำคัญ ● ผู้จัดการกิจการทริสต์ ซึ่งมีคน 2 คน หรือมากกว่า โดยแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ปกติในออสเตรเลียหรือกิจการต่างด้าวถือผลประโยชน์สำคัญรวม <p>“ผลประโยชน์สำคัญ” เกิดขึ้นเมื่อคนต่างด้าวคนเดียว (และพวก) ถือหุ้นร้อยละ 15 หรือมากกว่าในกิจการ ธุรกิจ หรือทริสต์</p> <p>“ผลประโยชน์สำคัญรวม” เกิดขึ้นเมื่อคนต่างด้าวหลายคน (และพวก) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 40 หรือมากกว่าในกิจการ ธุรกิจ หรือทริสต์ได้</p> <p>“ผลประโยชน์ควบคุม” จะนิยามตามส่วนที่ 9 ของกฎหมายการได้มาและการซื้อกิจการโดยคนต่างด้าว</p> <p>“ผลประโยชน์สำคัญในกิจการทริสต์” จะนิยามตามส่วนที่ 9 ของกฎหมายการได้มาและการซื้อกิจการโดยคนต่างด้าว</p> <p>ข้อเสนออาจถูกปฏิเสธหรืออนุญาตภายใต้คู่มือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>กิจการที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยคนต่างด้าวซึ่งจัดตั้งอยู่แล้วในออสเตรเลียจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายการลงทุนของต่างด้าวในออสเตรเลียตามที่แสดงข้างต้น</p> <p>กรรมการซึ่งเป็นผู้มีถิ่นพำนัก</p> <p>กรรมการอย่างน้อยที่สุด 2 คนในบริษัทมหาชนต้องเป็นผู้มีถิ่นพำนักปกติในออสเตรเลีย</p> <p>สาขาสื่อ</p> <p>ข้อเสนอทั้งหมดในการลงทุนทางตรงโดย “ผลประโยชน์ต่างด้าว” ไม่ว่าจะมิขนาดเท่าใดก็ตาม จะต้องได้รับอนุญาตก่อนภายใต้นโยบายการลงทุนต่างด้าวของรัฐบาล ข้อกำหนดด้านการเงินนำมาใช้กับข้อเสนอที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งการถือหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น</p> <p>หนังสือพิมพ์</p> <p>การลงทุนของต่างด้าวในด้านการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ระดับชาติ มหานคร ชานเมือง และจังหวัดจะถูกจำกัด ข้อเสนอโดย “ผลประโยชน์ต่างด้าว” ในการได้มาซึ่งการถือหุ้นมากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกิจการหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่หรือการจัดตั้งกิจการหนังสือพิมพ์ใหม่จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านการเงินและการตรวจสอบเป็นรายกรณี</p> <p>การธนาคาร</p> <p>การลงทุนต่างด้าวในสาขาการธนาคารจำเป็นต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการธนาคาร ค.ศ. 1959 พระราชบัญญัติ สาขาการเงิน (การถือหุ้น) ค.ศ. 1988 และนโยบายการธนาคาร รวมทั้งข้อกำหนดการกำกับควบคุมเพื่อความมั่นคง ข้อเสนอใด ๆ ในการซื้อหรือการได้มาซึ่งธนาคารออสเตรเลียโดยคนต่างด้าวจะได้รับการพิจารณาโดยอยู่บนพื้นฐานเป็นรายกรณีและตัดสินตามความสมควร</p>

มาตรการการเข้าสู่ตลาดและการปรับตัวเชิงคนชาติที่ระบุในช่องข้อจำกัดที่เป็นเงื่อนไขทั้งหมดในข้อผูกพันเฉพาะสาขา	
สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
	<p>บริการกระจายเสียง</p> <p>ภายใต้นโยบายการลงทุนต่างด้าวของออสเตรเลีย ข้อเสนอโดย “ผลประโยชน์ต่างด้าว” ในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ในบริการกระจายเสียงที่มีอยู่หรือการจัดตั้งบริการกระจายเสียงใหม่จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการแจ้งและการตรวจสอบเป็นรายกรณี</p> <p>ในขณะที่ข้อเสนอโดย “ผลประโยชน์ต่างด้าว” ในการลงทุนในบริการกระจายเสียง (ที่มีอยู่หรือจัดตั้งขึ้นใหม่) จะขึ้นอยู่กับ การตรวจสอบตามนโยบายการลงทุนต่างด้าว หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติบริการกระจายเสียง ค.ศ. 1992 (บีเอสเอ) <u>อย่างครบถ้วน</u></p> <p>ภายใต้ บีเอสเอ การลงทุนต่างด้าวในบริการกระจายเสียงทางโทรทัศน์เพื่อการพาณิชย์จะถูกจำกัด โดยห้ามคนต่างด้าวดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมด้านใบอนุญาตโทรทัศน์เพื่อการพาณิชย์ บีเอสเอกำหนดว่าจะใช้การควบคุมดังกล่าวเพื่อจำกัดจำนวนกรรมกรของผู้ได้รับอนุญาตโทรทัศน์เพื่อการพาณิชย์แต่ละรายซึ่งอาจเป็นคนต่างด้าว <u>ข้อตกลงทางการเงินถูกกำหนดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านส่วนของผู้อื้อหุ้นซึ่งได้รับการปฏิบัติเสมือนว่าข้อตกลงทางการเงินดังกล่าวเป็นการครอบคลุมโดยตรง</u></p> <p>สายการบินภายในประเทศของออสเตรเลีย</p> <p>ข้อเสนอโดย “ผลประโยชน์ต่างด้าว” ในการได้มาซึ่งส่วนของเจ้าของจนถึงร้อยละ 100 ในสายการบินภายในประเทศของออสเตรเลียจะต้องแจ้งซึ่งเป็นไปข้อกำหนดมาตรฐานการแจ้งซึ่งระบุไว้ในนโยบายการลงทุนต่างด้าวของออสเตรเลีย</p> <p>สายการบินระหว่างประเทศของออสเตรเลีย</p> <p>ภายใต้นโยบายการลงทุนต่างด้าวของออสเตรเลีย ข้อเสนอโดย “ผลประโยชน์ต่างด้าว” ในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ในสายการบินระหว่างประเทศของออสเตรเลียจะต้องแจ้งและขึ้นอยู่กับ การตรวจสอบเป็นรายกรณี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการแจ้งที่ระบุไว้ในนโยบายการลงทุนต่างด้าวของออสเตรเลีย ภายใต้พระราชบัญญัติการเดินอากาศ ค.ศ. 1920 จำกัดให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในสายการบินระหว่างประเทศของออสเตรเลีย (ยกเว้นแควนตัส) ได้เกินร้อยละ 49 ภายใต้พระราชบัญญัติการขายแควนตัส ค.ศ. 1992 จำกัดให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์รวมในแควนตัสไม่เกินเกินร้อยละ 49 โดยจำกัดให้คนต่างด้าวแต่ละรายถือกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 และจำกัดให้สายการบินต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์รวมได้ไม่เกินร้อยละ 35</p>

มาตรการการเข้าสู่ตลาดและการปรับตัวเชิงคนชาติที่ระบุในช่องข้อจำกัดที่เป็นเงื่อนไขทั้งหมดในข้อผูกพันเฉพาะสาขา	
สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
	<p>ทำอากาศยานออสเตรเลีย</p> <p>ข้อเสนอการลงทุนต่างด้าวในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทำอากาศยานออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับ การตรวจสอบเป็นรายกรณี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการแจ้งที่ระบุในพระราชบัญญัติการได้มาและการซื้อกิจการโดยคนต่างด้าว และข้อจำกัดการถือกรรมสิทธิ์แยกของพระราชบัญญัติทำอากาศยาน ค.ศ. 1996 ซึ่งจำกัดการถือกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าวในทำอากาศยานแต่ละแห่งที่รัฐบาลกลางให้เข้าได้ไม่เกินร้อยละ 49</p> <p>คนพื้นเมืองและองค์การ</p> <p>ออสเตรเลียสงวนสิทธิในการออกหรือการคงไว้ซึ่งมาตรการใดที่ให้สิทธิพิเศษแก่คนพื้นเมืองหรือองค์การใดหรือให้การปฏิบัติที่เป็นการอนุเคราะห์มากกว่าแก่คนพื้นเมืองหรือองค์การใดที่เกี่ยวกับการได้มา การจัดตั้ง หรือการดำเนินการทางการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมใดในสาขาบริการ นอกจากนี้ ออสเตรเลียสงวนสิทธิในการออกหรือการคงไว้ซึ่งมาตรการใดที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ให้สิทธิพิเศษแก่คนพื้นเมืองหรือองค์การใดหรือให้การปฏิบัติที่เป็นการอนุเคราะห์มากกว่าแก่คนพื้นเมืองหรือองค์การใด</p> <p>เพื่อความมุ่งประสงค์ของการยกเว้นนี้ คนพื้นเมือง หมายถึง คนเผ่าอะบอริจินของออสเตรเลียหรือผู้สืบสกุลของผู้อยู่อาศัยที่เป็นคนพื้นเมืองของหมู่เกาะทอร์เรสสเตรท</p> <p>มาตรการที่ใช้โดยรัฐบาลท้องถิ่น</p> <p>ออสเตรเลียสงวนสิทธิในการออกหรือการคงไว้ซึ่งมาตรการใดที่บริหารในระดับรัฐบาลส่วนท้องถิ่น นอกจากมีการใช้มาตรการนั้นบนพื้นฐานการเลือกปฏิบัติ โดยเจตนาที่จะทำให้ประโยชน์ที่มีต่อไทยภายใต้ข้อกำหนดของความตกลงนี้ต้องถูกลบล้างหรือเสียหายไป</p> <p>** นโยบายการลงทุนต่างด้าวของออสเตรเลียประกอบด้วยพระราชบัญญัติการได้มาและการซื้อกิจการของคนต่างด้าว ค.ศ. 1975 ระเบียบการได้มาและการซื้อกิจการของคนต่างด้าว และประกาศกระทรวง รายละเอียดปรากฏใน <u>ดับบลิว ดับบลิว ดับบลิว ดอท เอฟ ไออาร์ บี ดอท จี ไอ วี ดอท เอ ยู</u></p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
<p>ข้อผูกพันเฉพาะสาขา</p> <p>หมายเหตุ ข้อผูกพันในตารางนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทั่วไปที่อยู่ในส่วน “ข้อผูกพันทั่วไป” ของตารางนี้</p> <p>(*) แสดงว่าข้อผูกพันเฉพาะสาขาสำหรับการให้บริการข้ามพรมแดนไม่ผูกพันเนื่องจากขาดความเป็นไปได้ทางวิชาการ</p> <p>(**) แสดงว่าบริการหรือบริการเฉพาะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดที่ครอบคลุมโดยดัชนีซีพีซีชั่วคราว</p>	
<p>1. บริการธุรกิจ</p>	
<p>เอ. บริการวิชาชีพ</p>	
<p>เอ) บริการกฎหมาย</p> <p>บริการที่ปรึกษากฎหมายของประเทศของตน กฎหมายประเทศที่สาม และกฎหมายระหว่างประเทศ บริการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ บริการระงับข้อพิพาทอื่น ๆ (861**)</p>	<p>บุคคลธรรมดาที่ให้บริการกฎหมายต่างดาวอาจร่วมงานกับสำนักงานกฎหมายท้องถิ่นเพียงเป็นที่ปรึกษา และไม่อาจร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือว่าจ้างทนายความท้องถิ่นในรัฐออสเตรเลียตะวันตกและออสเตรเลียใต้ หากเป็นอย่างอื่นจะไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันทั่วไป</p>
<p>บี) บริการทำบัญชี สอบและลงบัญชี (862)</p>	<p>บุคคลธรรมดาเท่านั้นที่อาจจดทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีและผู้ชำระบัญชีได้ หุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของไม่น้อยกว่า 1 คนในสำนักงานต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร หากเป็นอย่างอื่นจะไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันทั่วไป</p>
<p>ซี) บริการทางภาษี (863)</p>	<p>ไม่มีข้อจำกัด</p>
<p>ดี) บริการสถาปัตยกรรม (8671)</p>	<p>ไม่มีข้อจำกัด</p>
<p>อี) บริการวิศวกรรม (8672)</p>	<p>ไม่มีข้อจำกัด</p>
<p>เอฟ) บริการวิศวกรรมบูรณาการ (8673)</p>	<p>ไม่มีข้อจำกัด</p>
<p>จี) บริการวางผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม (8674)</p>	<p>ไม่มีข้อจำกัด</p>
<p>บี. คอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ยกเว้นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ครอบคลุมโดย 844 และ 849 (ครอบคลุมบริการที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ บริการการปฏิบัติการซอฟต์แวร์ บริการประมวลผลข้อมูล และการบำรุงและซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งคอมพิวเตอร์)</p>	<p>ไม่มีข้อจำกัด</p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
ซี. บริการวิจัยและพัฒนา	
เอ) บริการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (852)	ข้อกำหนดการมีถิ่นที่อยู่ถาวรใช้สำหรับนักจิตวิทยา (ออสเตรเลียตะวันตก)
ดี. บริการอสังหาริมทรัพย์	
เอ) เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของและให้เช่าทรัพย์สิน (821) บี) บนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา (822)	ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์
อี. บริการเช่า/ให้เช่าโดยไม่มีผู้ปฏิบัติการ	
เกี่ยวกับ เอ) เรือ (83103**) ยกเว้นการสงวนสินค้าที่มีการขนส่งเพื่อการค้าภายในรัฐและนอกชายฝั่ง บี) อากาศยาน (83104) ซี) อุปกรณ์ขนส่งอื่น (83101, 83102, 83105) ดี) เครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่น (83106-9)	ไม่มีข้อจำกัด
เอฟ. บริการธุรกิจอื่น	
เอ) บริการโฆษณา (87110, 87120**, 87190) ครอบคลุมบริการโดยตัวแทนโฆษณาในการสร้างและลงโฆษณาในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์สำหรับลูกค้า การโฆษณากลางแจ้ง การเป็นผู้แทนสื่อ เช่น การขายเวลาและพื้นที่สำหรับสื่อต่าง ๆ การจัดจำหน่ายและจัดส่งวัสดุหรือตัวอย่างโฆษณา ซึ่งไม่รวมการผลิตหรือการกระจายเสียง / การฉายโฆษณาสำหรับวิทยุ โทรทัศน์ หรือภาพยนตร์	ไม่มีข้อจำกัด
บี) บริการวิจัยตลาดและสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (864)	ไม่มีข้อจำกัด
ซี) บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ (865)	ไม่มีข้อจำกัด
ดี) บริการที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านการจัดการ (86601, 86609) ยกเว้นบริการอนุญาตตุลาการและการไกล่เกลี่ย	ไม่มีข้อจำกัด

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
<p>เอฟ) บริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ (8811**, 8812**, 8814**)</p> <p>การให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการพืชผลและปศุสัตว์บนพื้นฐานของการปรึกษา รวมถึงการให้คำปรึกษาที่ใช้ความเชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการป่าไม้ การประมง ไม้ การจัดการหรือการวางแผนป่าไม้ ไม่รวมการตัดไม้</p>	ไม่มีข้อจำกัด
<p>จี) บริการที่เกี่ยวข้องกับการจับปลา (882**)</p> <p>ประกอบด้วยบริการให้คำปรึกษาที่ใช้ความเชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งเกี่ยวกับการประมงน้ำเค็มหรือน้ำจืด บริการเพาะพันธุ์ปลา ไม่รวมการจับปลา</p>	ไม่มีข้อจำกัด
<p>เอช) บริการที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง และงานเตรียมสถานที่สำหรับการทำเหมือง (883, 5115)</p>	ไม่มีข้อจำกัด
<p>เจ) บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายพลังงาน (887**)</p> <p>ครอบคลุมบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งและจัดจำหน่ายไฟฟ้า เชื้อเพลิงก๊าซและไอน้ำ และน้ำร้อนแก่ครัวเรือน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และอื่น ๆ บนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา</p>	ไม่มีข้อจำกัด
<p>เค) บริการจัดหาพนักงาน (872)</p>	ไม่ผูกพันการให้บริการข้ามพรมแดน
<p>ไอ) การสืบสวนและรักษาความปลอดภัย (873)</p>	ไม่มีข้อจำกัด
<p>เอ็ม) บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิชาการ (8675)</p>	ไม่มีข้อจำกัด
<p>เอ็น) บริการทำความสะอาดอาคาร (874)</p>	* ไม่มีข้อจำกัด
<p>โอ) บริการเกี่ยวกับการถ่ายภาพ (875)</p>	ไม่มีข้อจำกัด

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
พี) บริการจัดประชุม (87909**) <p>กิจกรรมการจัดตั้งซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการวางแผน จัดองค์การ การให้บริการด้านการจัดการและการตลาด สำหรับการการประชุมและงานที่เหมือนกัน (รวมทั้งบริการจัดเลี้ยงและเครื่องดื่ม)</p>	ไม่มีข้อจำกัด
คิว) อื่น ๆ <p>บริการตอบรับทางโทรศัพท์ (87903)</p>	ไม่มีข้อจำกัด
บริการอัดสำเนา (87904)	ไม่มีข้อจำกัด
บริการแปลและล่าม (87905)	ไม่มีข้อจำกัด
บริการรวบรวมรายชื่อทางจดหมายและส่งจดหมาย (87906)	ไม่มีข้อจำกัด
ออกแบบภายใน (87907) <p>บริการให้คำปรึกษาที่ใช้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการออกแบบหลังการก่อสร้าง และการตกแต่งภายในสถานที่อาศัยและสถานที่ทำงานให้เหมาะสม รวมทั้งการซื้อสินค้าที่จำเป็น)</p>	ไม่มีข้อจำกัด
บริการรักษาและซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ขนส่ง (6112) <p>บริการรักษาและซ่อมรถยนต์ (61120)</p>	ไม่มีข้อจำกัด

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
2. บริการสื่อสาร	
ซี. บริการโทรคมนาคม ครอบคลุมสาขาย่อยต่อไปนี้จากบัญชี จำแนกประเภทสาขาบริการและหมายเลขซี พีซีที่เกี่ยวข้อง 7521, 7522, 7523, 7529**	
(เอ) บริการโทรศัพท์เสียง ¹ (บี) บริการส่งข้อมูลแพ็คเกจ-สวิตช์ (ซี) บริการส่งข้อมูลเซอร์กิต-สวิตช์ (ดี) บริการโทรพิมพ์ (อี) บริการโทรเลข (เอฟ) บริการโทรสาร (จี) บริการให้เช่าวงจรเอกชน (ไอ) บริการอื่น ดิจิตอลเซลลูลาร์ เพ็จจิ่ง การสื่อสารส่วนบุคคล บริการระบบทางวิทยุทางไกล บริการข้อมูลไร้สาย ² บริการที่พระราชบัญญัติบริการกระจาย เสียง ค.ศ. 1992 ครอบคลุมจะไม่มีอยู่ใน สาขาโทรคมนาคมพื้นฐาน	ผู้ถือใบอนุญาตให้บริการรายใหม่ต้องเป็นองค์การสาธารณะหรือเป็น กิจการที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียเป็นเจ้าของหุ้นที่มีอำนาจควบคุมเทเลสตรา ซึ่งเป็นผู้ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการทั่วไปรายแรก จำกัดส่วนของเจ้าของที่ เป็นของคนต่างด้าวรวมได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ของเทเลสตราที่ถือโดยองค์การที่มีใช้รัฐบาล (ประมาณร้อยละ 11.7) จำกัดการลงทุนของคนต่างด้าวแต่ละรายหรือเป็นกลุ่มมีได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของเทเลสตราที่ถือโดยองค์การที่มีใช้ รัฐบาล (ประมาณร้อยละ 1.7) ไม่ผูกพันการเข้าเมืองของบุคคลธรรมดา ยกเว้นระบุไว้ในข้อผูกพัน ทั่วไป
(เอช) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ² (7523**)	ไม่มีข้อจำกัด
(ไอ) จดหมายเสียง (7523**)	ไม่มีข้อจำกัด
(เจ) การเรียกดูสารสนเทศออนไลน์และ ฐานข้อมูล	ไม่มีข้อจำกัด
(เค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (อีดีไอ)	ไม่มีข้อจำกัด
(ไอ) บริการโทรสารที่มีการยกระดับ / มูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการจัดเก็บและเรียกดู	ไม่มีข้อจำกัด
(เอ็ม) การแปลงรหัสและโปรโตคอล (7523**)	ไม่มีข้อจำกัด

¹ รวมการส่งเสียงและข้อมูลทางดาวเทียม แต่ไม่รวมบริการกระจายเสียง

² จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวม เนื้อหามูลค่าเพิ่มของบริการส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) และบริการส่งข้อมูลมัลติมีเดีย (เอ็มเอ็มเอส) องค์ประกอบของข้อมูลที่ส่งของเอสเอ็มเอสและเอ็มเอ็มเอสอยู่ภายใต้โทรคมนาคมพื้นฐาน นอกจากนี้ เข้าใจว่าเนื้อหาข้อมูลมีเดียของเอ็มเอ็มเอสเป็นบริการไอที

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
3. บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง	
เอ. งานก่อสร้างทั่วไปสำหรับอาคาร (512) บี. งานก่อสร้างทั่วไปสำหรับวิศวกรรมโยธา (513) ซี. งานติดตั้งและประกอบ (514, 516) ดี. งานทำให้อาคารเสร็จสมบูรณ์ (517)	* ไม่มีข้อจำกัด
4. บริการจัดจำหน่าย	
เอ. บริการตัวแทนจำหน่าย (62113 - 62118)	ไม่มีข้อจำกัด
บี. บริการค้าส่ง (6223 - 6228)	ไม่มีข้อจำกัด
ซี. บริการค้าปลีก (631, 63212, 6322-9) ไม่ครอบคลุมการจัดจำหน่ายยาที่ต้องมีใบอนุญาต	ไม่มีข้อจำกัด
ดี. การให้สิทธิเป็นผู้แทนจำหน่าย (8929)	ไม่มีข้อจำกัด
5. บริการศึกษา	
บี. บริการมัธยมศึกษา (922**) ครอบคลุมการศึกษาทั่วไปและเทคนิค และอาชีวศึกษาระดับมัธยมในสถาบันเอกชน	ไม่ผูกพันการจัดตั้งทางพาณิชย์ที่เกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ไม่มีข้อจำกัด
ซี. บริการอุดมศึกษา (923**) ครอบคลุมการให้บริการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งระดับมหาวิทยาลัย	ไม่ผูกพันการจัดตั้งทางพาณิชย์ที่เกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ไม่มีข้อจำกัด
อี. บริการศึกษาอื่น (929**) ครอบคลุมการสอนภาษาอังกฤษ และการสอนทำอาหารไทย ภาษาไทย และนวดแผนไทย	สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ ไม่ผูกพันการจัดตั้งทางพาณิชย์ที่เกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ไม่มีข้อจำกัด

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
6. บริการสิ่งแวดล้อม	
เอ. การจัดการน้ำเสีย (94018)	* ไม่มีข้อจำกัด
บี. การจัดการขยะแข็ง / อันตราย (9402, 9403)	* ไม่มีข้อจำกัด
ซี. การคุ้มครองอากาศและบรรยากาศโดยรอบ (9404)	* ไม่มีข้อจำกัด
ดี. การรักษาและการทำความสะอาดดินและน้ำ (9406**) การบำบัด การรักษา ของดินและน้ำที่มีสารปนเปื้อนและสารพิษ	* ไม่มีข้อจำกัด
อี. การลดเสียงและการสั่นสะเทือน (9405)	* ไม่มีข้อจำกัด
เอฟ. การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิทัศน์ (9406**) บริการคุ้มครองธรรมชาติและภูมิทัศน์	* ไม่มีข้อจำกัด
จี. สิ่งแวดล้อมอื่นและบริการเสริม (94090)	* ไม่มีข้อจำกัด

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
7. บริการการเงิน	
สาขานี้ไม่ผูกพัน ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะด้านล่าง	
<p>เอ. การประกันภัยและบริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย</p> <p>ครอบคลุมบริการการเงินดังกล่าวตามที่นิยามไว้ในภาคผนวกบริการการเงินในแกตส์</p>	<p>การจัดตั้งทางพาณิชย์ สำหรับผู้ให้บริการการเงินจะได้รับอนุญาต โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนด เงื่อนไข และกระบวนการใด ๆ สำหรับการอนุญาตให้จัดตั้งและขยายการจัดตั้งทางพาณิชย์ซึ่งออสเตรเลียอาจนำมาใช้เป็นครั้งคราวและตามข้อจำกัดด้านล่าง</p> <p>การอนุญาตของผู้รับประกันชีวิตที่มีใช้ผู้มีถิ่นพำนักจะจำกัดให้บริษัทลูกที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย</p> <p>รัฐบาลแห่งรัฐและดินแดนส่วนใหญ่รักษาข้อจำกัด โดยการให้การผูกขาดหรือใบอนุญาตและการควบคุมเบี่ยงประกันและข้อกำหนดอื่นของกรรมธรรม์ ในสาขาการประกันภัยดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • อุบัติเหตุทางรถยนต์แก่บุคคลที่สามที่เป็นการบังคับ: วิกตอเรีย ออสเตรเลียตะวันตก แทสมาเนีย ดินแดนเหนือ (การผูกขาด) นิวเซาท์เวลส์ ควีนส์แลนด์ ออสเตรเลียใต้ ดินแดนเมืองหลวง ออสเตรเลีย (ใบอนุญาต เบี่ยงประกันภัย / ข้อกำหนดกรรมธรรม์) • การชดเชยให้แก่คนงาน: ออสเตรเลียใต้ วิกตอเรีย ควีนส์แลนด์ (การผูกขาด) นิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลียตะวันตก แทสมาเนีย (ใบอนุญาต เบี่ยงประกันภัย / ข้อกำหนดกรรมธรรม์) <p>คอมแคร์เป็นผู้ให้บริการผูกขาดการประกันที่เป็นการชดเชยให้แก่คนงานที่เป็นลูกจ้างของรัฐบาลกลาง</p> <p><u>การรับประกันที่เป็นส่วนย่อยของการประกันระดับชาติจะให้โดยสำนักงานประกันภัยบางแห่งของรัฐและดินแดน</u></p> <p>บริษัทประกันภัยทั่วไป (ประกันภัย) ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในออสเตรเลียในฐานะเป็นกิจการที่มีได้ก่อตั้งขึ้นจะต้องแต่งตั้งผู้มีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลียเป็นตัวแทนของผู้รับประกัน</p> <p>บริษัทประกันชีวิตต่างด้าวที่จดทะเบียนจะต้องมีตัวแทนท้องถิ่นที่มีถิ่นพำนักในออสเตรเลีย</p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
<p>1. การประกันภัยที่เกี่ยวข้อง:</p> <p> เอ. การขนส่งทางทะเลและการบินพาณิชย์ และการปล่อยยานอวกาศและสินค้า (รวมทั้งดาวเทียม) ด้วยการประกันภัยดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมบางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้: สินค้าที่ทำการขนส่ง ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าและความรับผิดชอบใดที่เกิดขึ้นจากนั้น และ</p> <p> บี. สินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ</p> <p>2. การประกันภัยต่อและการคืนและบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เช่น การให้คำปรึกษา สถิติประกันภัย การประเมินความเสี่ยง และการระงับข้อเรียกร้อง</p>	<p>การให้บริการข้ามพรมแดน ในฐานะตัวการ ผ่านทางตัวกลางหรือเป็นตัวกลางที่ได้รับอนุญาต</p> <p>การบริโศคในต่างประเทศ ได้รับอนุญาต</p> <p>หากเป็นอย่างอื่นจะไม่ผูกพัน</p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
<p>ปี. การธนาคารและบริการการเงินอื่น (ยกเว้นการประกันภัย) ครอบคลุมบริการการเงินดังกล่าวตามที่ นิยามไว้ในภาคผนวกบริการการเงินใน แกตส์</p>	<p>การจัดตั้งทางพาณิชย์ สำหรับผู้ให้บริการการเงินจะได้รับอนุญาต โดย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด เงื่อนไข และกระบวนการใด ๆ สำหรับการอนุญาต ให้จัดตั้งและขยายการจัดตั้งทางพาณิชย์ซึ่งออสเตรเลียอาจนำมาใช้เป็น ครั้งคราวและตามข้อจำกัดด้านล่าง</p> <p>ธนาคารต่างด้าวที่ตั้งอยู่โพ้นทะเลสามารถให้บริการแก่กิจการ ออสเตรเลีย แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มเงินฝากในออสเตรเลียหรือ ดำเนินธุรกิจภายในออสเตรเลีย ยกเว้นเป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาต (หรือจัดตั้งกิจการตลาดเงิน บริษัท และอื่น ๆ) อย่างไรก็ตาม ธนาคาร ต่างด้าวที่ตั้งอยู่โพ้นทะเลอาจเพิ่มเงินฝากในออสเตรเลียด้วยการออก ตราสารหนี้ โดยที่ตราสารเหล่านี้ถูกเสนอ / ขายเป็นส่วน ซึ่งไม่น้อยกว่า 500,000 เหรียญออสเตรเลีย และตราสารและบันทึกสารสนเทศแจ้งไว้ ชัดเจนว่าธนาคารที่ออกตราสารไม่ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติ การธนาคารในออสเตรเลีย</p> <p>ธนาคารต่างด้าวอาจดำเนินกิจการธนาคารในออสเตรเลียด้วยการก่อตั้ง บริษัทลูกและ/หรือสาขาในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม สาขา อาจไม่สามารถรับเงินฝากจากลูกค้ารายย่อย ธนาคารต่างด้าวที่ประสงค์ จะรับเงินฝากจากลูกค้ารายย่อยต้องหาทางเพื่อให้ได้รับอนุญาตก่อตั้ง เป็นบริษัทลูกในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาต เพื่อความมุ่งประสงค์นั้น สาขา ธนาคารต่างด้าวอาจรับเงินฝาก (และเงินอื่น) ในจำนวนใดจากกิจการที่ ก่อตั้งขึ้น ผู้มีได้มีถิ่นที่อยู่ และลูกจ้างของตน เงินฝาก (หรือเงินอื่น) อาจได้รับจากเพียงแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีเงินฝากเริ่มต้น (หรือเงินอื่น) ที่ มากกว่า 250,000 เหรียญออสเตรเลีย การรับฝากเงินนอกเหนือจากนี้ จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นธุรกิจธนาคารสำหรับลูกค้ารายย่อย</p> <p>กิจการที่รัฐบาลกลางเป็นเจ้าของซึ่งอาจดำเนินงานทางการเงินจะได้รับ การประกันจากรัฐบาลกลาง ขณะที่รัฐบาลกลางได้ขายหุ้นส่วนที่เหลือใน ธนาคารแห่งรัฐบาลกลางออสเตรเลีย (ซีบีเอ) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 การประกันของรัฐบาลกลางในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงจะ ให้แก่หนี้สินทั้งหมดของซีบีเอ ระยะเวลาของการประกันที่นำมาใช้จะ ขึ้นอยู่กับลักษณะของหนี้สิน การประกันในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงยัง นำมาใช้กับบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรมออสเตรเลียที่รัฐบาลกลางเคยเป็น เจ้าของรัฐบาลแห่งรัฐหรือดินแดนจำนวนมากมีหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อ ดำเนินการในการให้เงินทุน โดยรัฐบาลเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน ในหน่วยงานที่มีอำนาจที่จัดตั้งขึ้นและกิจการธุรกิจที่มีพันธกรณีในการ ยืมเงิน (และลงทุนในบางกรณี) หรือ มิฉะนั้น ได้มาซึ่งบริการทาง การเงิน :</p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
	<p>ออสเตรเลียใต้ — เซาท์ ออสเตรเลียน กัฟเวอร์นเมนท์ ไฟแนนซ์ ออทอริตี้ ลอคัล กัฟเวอร์นเมนท์ ไฟแนนซ์ ออทอริตี้ ออฟ เซาท์ออสเตรเลีย</p> <p>แทสมาเลีย — แทสคอร์ป</p> <p>นิวเซาท์เวลส์ — เอ็นเอสดีบีบลิว เทรชเชอรี คอร์เปอร์เรชั่น วิคตอเรีย — เทรชเชอรี คอร์เปอร์เรชั่น ออฟ วิคตอเรีย</p> <p>ควีนส์แลนด์ — ควีนส์แลนด์ เทรชเชอรี คอร์เปอร์เรชั่น ควีนส์แลนด์ อินเวสต์เมนท์ คอร์เปอร์เรชั่น</p> <p>ดินแดนเหนือ — นอร์ธเทิร์น เทอริทอรี เทรชเชอรี คอร์เปอร์เรชั่น</p> <p>ออสเตรเลียตะวันตก — เวสเทิร์น ออสเตรเลีย เทอริทอรี คอร์เปอร์เรชั่น</p> <p>หน่วยงานที่ดำเนินการทางการเงินซึ่งเป็นของรัฐหรือดินแดนบางแห่ง อาจได้รับการประกันโดยรัฐบาลแห่งรัฐหรือดินแดน รัฐบาลแห่งรัฐหรือ ดินแดนจำนวนมากให้การประกันการเปลี่ยนแปลงแกสสินทรัพย์และ หนี้สินของธนาคารที่รัฐบาลเคยเป็นเจ้าของหรือควบคุม</p> <p>เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตการตลาดในออสเตรเลีย ผู้ยื่นคำขอต้องเป็น องค์กรที่จัดตั้งขึ้น</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานลงทุนที่มีการจัดการซึ่งขึ้นทะเบียนต้อง เป็นบริษัทมหาชนซึ่งถือใบอนุญาตให้บริการทางการเงินที่ได้รับอนุญาต ให้เป็นผู้ดำเนินการแผนงานลงทุนที่มีการจัดการ</u></p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
<ol style="list-style-type: none"> 1. การรับเงินฝากหรือเงินใด ๆ ที่สามารถใช้ชำระคืนได้จากสาธารณะ 2. การให้ยืมทุกประเภท รวมทั้งสินเชื่อ ผู้บริโภค สินเชื่อจำนอง แพลตฟอร์ม และการให้เงินเพื่อการพาณิชย์ 3. การให้เข้าทางการเงิน 4. การชำระและบริการส่งเงินทุกประเภท รวมทั้งสินเชื่อ ค่าธรรมเนียม เดบิตการ์ด เช็คเดินทาง และตราฟัธนาการ 5. การค้าประกันและข้อผูกพัน 6. การค้าสำหรับบัญชีของตนหรือสำหรับบัญชีของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน การซื้อในในตลาดตามปกติ หรือมิฉะนั้น ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> เอ. ตราสารตลาดเงิน (รวมทั้งเช็ค ตัวเงินใบรับฝากเงิน) บี. การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซี. อนุพันธ์ รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ สัญญาสิทธิและการซื้อขายล่วงหน้า ดี. ตราสารอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ เช่น การประกันความเสี่ยง สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อี. หลักทรัพย์ที่สามารถโอนได้ เอฟ. ตราสารอื่นที่สามารถซื้อขายได้และสินทรัพย์ทางการเงิน รวมทั้งทองแท่ง 7. การมีส่วนร่วมในการออกหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งการรับรองและจัดหาในฐานะเป็นตัวแทน (ไม่ว่าเป็นการสาธารณะหรือส่วนบุคคล) และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกดังกล่าว 8. นายหน้าค้าเงิน 9. การจัดการสินทรัพย์ เช่น การจัดการเงินหรือหลักทรัพย์การลงทุน การจัดการการรวบรวมการลงทุนทุกรูปแบบ การจัดการกองทุนบำนาญ บริการเก็บรักษา รับฝาก และทรัสต์ 	<p>การบริโภคในต่างประเทศ ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น ไม่ผูกพัน</p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
<p>10. บริการระงับและชำระสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน รวมทั้งหลักทรัพย์ อนุพันธ์ และตราสารอื่นที่ซื้อขายได้</p> <p>11. การให้และการโอนสารสนเทศทางการเงิน และการประมวลผลข้อมูลทางการเงินและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยผู้ให้บริการทางการเงินอื่น</p> <p>12. ที่ปรึกษา ตัวกลาง และบริการการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ระบุใน 1 - 11 ข้างต้น รวมทั้งอ้างอิงและวิเคราะห์สินเชื่อ การวิจัยและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและหลักทรัพย์การลงทุน การให้คำปรึกษาการดำเนินการได้มา และการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์กิจการ</p>	
<p>การให้และการโอนสารสนเทศทางการเงิน และการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน</p> <p>ที่ปรึกษาและบริการทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นตัวกลางที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ระบุใน 1 - 11 ข้างต้น (สำหรับการบริโภคในต่างประเทศจะได้รับอนุญาต) รวมทั้งการอ้างอิงและวิเคราะห์สินเชื่อ การวิจัยและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและหลักทรัพย์การลงทุน การให้คำปรึกษาการดำเนินการได้มา และการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์กิจการ</p>	<p>การให้บริการข้ามพรมแดน ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น ไม่ผูกพัน</p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
8. บริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องและสังคม	
<p>บี. บริการสุขภาพสำหรับคนอื่น ๆ</p> <p>ครอบคลุมบริการรักษาความผิดปกติของเท้าและมือ รวมทั้งบริการรักษาความผิดปกติของเท้าในคลินิกสุขภาพสถานพักฟื้นอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาล และห้องให้คำปรึกษาของตน บ้านผู้ป่วย หรือที่อื่น</p>	<p>ข้อกำหนดการมีถิ่นที่อยู่ถาวรสำหรับผู้รักษาความผิดปกติของมือ (ออสเตรเลียใต้) และผู้รักษาความผิดปกติของเท้า (ออสเตรเลียตะวันตก)</p>
9. บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง	
<p>เอ. โรงแรมและภัตตาคาร</p> <p>(641, 642, 643)</p>	* ไม่มีข้อจำกัด
<p>บี. ตัวแทนเดินทางและผู้ประกอบการนำเที่ยว (7471)</p>	ต้องมีการจัดตั้งทางพาณิชย์
<p>ซี. บริการมัคคุเทศก์ (7472)</p>	ไม่มีข้อจำกัด
10. บริการสนทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา	
<p>บี. บริการตัวแทนข่าว (962)</p>	ไม่มีข้อจำกัด
<p>ดี. บริการกีฬาและสนทนาการอื่น</p> <p>บริการกีฬา (9641)</p>	ไม่มีข้อจำกัด
<p>บริการสนทนาการอื่น (96491)</p> <p>ครอบคลุมสวนสนทนาการและบริการชายหาด</p>	ไม่มีข้อจำกัด
11. บริการขนส่ง	
<p>เอ. บริการขนส่งทางทะเล</p> <p>การขนส่งระหว่างประเทศ (สินค้าและผู้โดยสาร) (7211 และ 7212 ยกเว้นการสงวนสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศและนอกชายฝั่ง – ตามที่นิยามไว้ในบันทึกแนบตาราง)</p>	<p>ดูบันทึกแนบตาราง ไม่มีข้อจำกัดสำหรับการขนส่งโดยเรือประจำเส้นทางเรือสินค้าเทกอง เรือจร และการขนส่งระหว่างประเทศอื่น รวมทั้งการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ</p> <p>การจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนเพื่อความมุ่งประสงค์ในการเดินเรือโดยใช้เรือชักธงออสเตรเลีย มีข้อจำกัดด้านสัญชาติในการเป็นเจ้าของและการจดทะเบียนเรือตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเรือ ค.ศ. 1981</p> <p>ไม่มีข้อจำกัดในรูปแบบอื่นของการจัดตั้งทางพาณิชย์เพื่อให้บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ (ตามที่นิยามไว้ในบันทึกแนบตาราง)</p> <p>ไม่ผูกพันคนประจำเรือและบุคลากรหลักที่ทำงานบนฝั่ง</p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล	
การเช่าเรือระหว่างประเทศพร้อมคนประจำเรือ (ยกเว้นการสงวนสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศและนอกชายฝั่ง – ตามที่นิยามไว้ในบันทึกแนบตาราง)	ไม่มีข้อจำกัด
บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเล (ตามที่อธิบายไว้ในบันทึกแนบตาราง)	ใบอนุญาต/สัมปทานออกให้โดยการท่าเรือ กระบวนการของการรับสัมปทานที่เป็นสาธารณูปโภคหรือการรับใบอนุญาตอาจนำมาใช้ในกรณีอาชีพในอาณาเขตสาธารณะที่ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ ไม่ผูกพัน ยกเว้นระบุไว้ในข้อผูกพันทั่วไป นอกจากนี้ มีข้อกำหนดสำหรับแรงงานบนฝั่งที่ดำเนินการขนสินค้าขึ้นและลงจากเรือภายใต้พระราชบัญญัติการเดินเรือ ค.ศ. 1912
บริการเก็บและคลังสินค้า (742)	*ไม่มีข้อจำกัด
บริการผู้รับจัดการขนส่งทางทะเล (ตามที่นิยามไว้ในบันทึกแนบตาราง)	ไม่มีข้อจำกัด
บริการดำเนินพิธีการศุลกากร (ตามที่นิยามไว้ในบันทึกแนบตาราง)	* เพื่อทำหน้าที่เป็นนายหน้าศุลกากรในออสเตรเลีย ผู้ให้บริการต้องให้บริการแก่สินค้าเข้าและออกจากออสเตรเลีย ไม่ผูกพันการให้บริการข้ามพรมแดนและการบริโภคในต่างประเทศ
การตรวจก่อนทำการขนส่ง (ตามที่นิยามไว้ในบันทึกแนบตาราง)	ไม่มีข้อจำกัด
บริการตัวแทนเรือ (ตามที่อธิบายในบันทึกแนบตาราง)	ไม่มีข้อจำกัด
ซี. บริการขนส่งทางอากาศ	
บริการภาคพื้น	* ไม่มีข้อจำกัด
- บริการปฏิบัติการทำอากาศยาน (7461 – ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)	
- บริการขนถ่ายสินค้า (74110 และ 74190 เฉพาะการขนส่งทางอากาศ)	
- บริการสนับสนุนอื่นสำหรับการขนส่งทางอากาศ (7469 – ยกเว้นการดับเพลิงในทำอากาศยานและสถานี)	

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
<p>ดี. บำรุงและซ่อมอากาศยาน (8868*)</p> <p>ครอบคลุมการจัดตั้งที่มีความเกี่ยวข้องหลักในการบำรุงและซ่อมตามระยะเวลา (ประจำและฉุกเฉิน) ของลำตัวเครื่องบิน (รวมทั้งปีก ประตู ฝว ควบคุม) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางการบิน เครื่องยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ ไฮดรอลิกส์ ระบบแรงดันและไฟฟ้าและเกียร์ลงจอด รวมทั้งการพ่นสี การปฏิบัติอื่นสำหรับฝวที่กึ่งกลางลำตัวเครื่องบิน และการซ่อมลักษณะโปร่งใสของดาดฟ้าเครื่องบิน (และอื่น ๆ) ยังรวมทั้งอากาศยานปีกหมุนและเครื่องร่อน</p>	<p>* ไม่มีข้อจำกัด</p>
<p>ระบบการสำรองทางคอมพิวเตอร์ (7523**)</p> <p>กิจกรรมการจัดตั้งที่เกี่ยวกับการให้และรักษาการสำรองทางคอมพิวเตอร์แก่กิจการอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการของตัวแทนเดินทาง รวมทั้งการจอง การขนส่งและที่พัก การค้าส่ง/ค้าปลีก การท่องเที่ยวและการเดินทาง แก่การจัดตั้งที่เกี่ยวกับการให้บริการสำรอง (เช่น ตัวแทนเดินทาง ฯลฯ) บริการซีอาร์เอส เกี่ยวกับผู้ขนส่งทางอากาศ รวมทั้งการให้สารสนเทศด้านตารางบินของผู้ขนส่งทางอากาศ พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ และอัตราค่าโดยสาร</p>	<p>ไม่มีข้อจำกัด</p>

สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
เอฟ. บริการขนส่งทางถนน	
เอ) การขนส่งผู้โดยสาร (71213, 71214, 7122) ไม่รวมบริการรถโดยสารประจำทางในเขตเมือง	ไม่มีข้อจำกัด ไม่ผูกพันการให้บริการข้ามพรมแดน
บี) การขนส่งสินค้า (71231, 71232, 71233, 71234)	ไม่มีข้อจำกัด ไม่ผูกพันการให้บริการข้ามพรมแดน
จี. การขนส่งทางท่อ	
การขนส่งของ เอ) เชื้อเพลิง (7131) บี) สินค้าอื่น (7139)	ไม่มีข้อจำกัด
เอช. บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทุกรูปแบบ	
บี) บริการเก็บและคลังสินค้า (742 ยกเว้นทางทะเล)	* ไม่มีข้อจำกัด
ซี) ผู้รับจัดการขนส่ง (748 ยกเว้นทางทะเล)	ไม่มีข้อจำกัด
ดี) การตรวจก่อนทำการขนส่ง (742 ยกเว้นทางทะเล)	ไม่มีข้อจำกัด

บันทึกแนบตาราง: บริการขนส่งทางทะเล

คำนิยาม

1. ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ: คนซึ่งกระทำการแทนในการออกใบตราส่ง / เอกสารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบซึ่งเป็นหลักฐานสัญญาการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ และเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าซึ่งดำเนินการตามสัญญาการขนส่ง
2. การสงวนการขนส่งภายในประเทศ: เพื่อความมุ่งประสงค์ของตารางนี้ การสงวนการขนส่งภายในประเทศนิยามว่าเป็นการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าระหว่างท่าเรือหนึ่งที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียและท่าเรืออื่นที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลีย และการจราจรที่มีต้นทางและปลายทางในท่าเรือเดียวกันที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลีย
3. การขนส่งนอกชายฝั่ง อ้างถึงบริการขนส่งทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าระหว่างท่าเรือหนึ่งที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียและที่ใดที่เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจหรือการแสวงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในส่วนของไหล่ทวีปของออสเตรเลีย พื้นใต้ทะเลของชายฝั่งออสเตรเลีย และชั้นใต้ผิวดินของพื้นใต้ทะเล
4. รูปแบบอื่นของการจัดตั้งทางพาณิชย์สำหรับการให้บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ: เพื่อความมุ่งประสงค์ของตารางนี้ หมายถึง ความสามารถของผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศของสมาชิกอื่นในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดในท้องถิ่นซึ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการขนส่งเพียงบางส่วนหรือเต็มส่วนแก่ลูกค้าของตน ภายในกิจกรรมซึ่งมีบริการขนส่งทางทะเลเป็นองค์ประกอบสำคัญ ข้อผูกพันนี้จะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการจำกัดในลักษณะใด ๆ ของข้อผูกพันที่ถือปฏิบัติภายใต้การให้บริการข้ามพรมแดนกิจกรรมเหล่านี้รวมทั้ง
 - การตลาดและการขายการขนส่งทางทะเลและบริการที่เกี่ยวข้องโดยผ่านทางติดต่อโดยตรงกับลูกค้าจากการเสนอราคาด้วยใบกำกับสินค้า บริการเหล่านี้เป็นบริการที่ดำเนินการหรือเสนอโดยผู้ให้บริการด้วยตนเองหรือโดยผู้ให้บริการซึ่งให้ผู้ขายบริการจัดตั้งข้อตกลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 - การได้มา ไม่ว่าจะเป็นการเจ้าของหรือกระทำการแทนลูกค้า (และการขายต่อให้ลูกค้าของตน) ของบริการขนส่งและเกี่ยวข้องใด รวมทั้งบริการขนส่งภายในโดยรูปแบบใด โดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ รถ และราง ซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการอย่างบูรณาการ
 - การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารขนส่ง เอกสารศุลกากร หรือเอกสารใดที่เกี่ยวข้องกับต้นทางและลักษณะสินค้าที่ขนส่ง
 - การให้สารสนเทศทางธุรกิจโดยวิธีการใด รวมทั้งระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 - การจัดตั้งข้อตกลงทางธุรกิจใด (รวมทั้งการมีส่วนร่วมในหุ้นของบริษัท) และการแต่งตั้งคนที่สรรหาจากท้องถิ่น (หรือในกรณีของคนต่างด้าว ภายใต้ข้อผูกพันทั่วไปด้านการเคลื่อนย้ายบุคคล) ด้วยตัวแทนเรือที่จัดตั้งในท้องถิ่น
 - กระทำการแทนบริษัทในการจัดตั้งการเรียกเรือหรือการยึดสินค้าเมื่อถูกกำหนด
5. บริการเช่าเรือระหว่างประเทศพร้อมคนประจำเรือ: บริการเช่าและ / หรือให้เช่าเรือเดินทะเลทุกประเภทพร้อมคนประจำเรือ (เช่น เรือน้ำมัน เรือสินค้าเทกองแห้ง เรือสินค้า) เพื่อความมุ่งประสงค์ของการค้าระหว่างประเทศ
6. บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเล: กิจกรรมที่ดำเนินการโดยบริษัทรับขนสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือ รวมทั้งผู้ประกอบการท่าเรือ แต่ไม่รวมกิจกรรมทางตรงของกรมท่าเรือ เมื่อคนงานนี้ได้รับการจัดตั้งอย่างอิสระโดยบริษัทรับขนสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือซึ่งเป็นของบริษัทผู้ประกอบการท่าเรือ กิจกรรมที่ครอบคลุม

รวมทั้งการจัดตั้งและการกำกับของการบรรทุกสินค้าลง/ขึ้นบนเรือ การมัด/แก้มัดสินค้า การรับ/ส่งและการรักษาสินค้าให้ปลอดภัยในพื้นที่ท่าเรือก่อนสินค้าขนลงในเรือหรือหลังสินค้าขึ้นขึ้นจากเรือแล้ว การจัดตั้งและการกำกับรวมถึงข้อตกลงสำหรับ (1) เกี่ยวกับแรงงานฝีมือ (กรรมกรท่าเรือ) (2) การใช้อุปกรณ์ทุกประเภทที่จำกัดสำหรับการใช้งานบนเรือหรือฝั่ง และพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม ไม่ว่าจะป็นเจ้าของ ให้เช่า หรือมีจะนั้น (3) การตรวจสอบที่บ่ห่อและเครื่องมือ น้ำหนัก และการวัดของสินค้า (ขึ้นกับคำร้องขอของเจ้าของ) และ (4) การบริหารหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับบริการ ผู้ประกอบการท่าเรือผู้สินค้าสามารถได้รับการแต่งตั้งต่อไปสำหรับการบรรจุและนอกสินค้าออกจากตู้สินค้า และ เช่น การสำรวจและให้กระแสไฟฟ้าแก่ตู้สินค้า

7. บริการผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล: การจัดตั้งและควบคุมการดำเนินการขนส่งแทนผู้ส่งสินค้า ด้วยการได้มาซึ่งการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้อง การเตรียมเอกสารและการให้สารสนเทศทางธุรกิจ
8. บริการพิธีการศุลกากร: กิจกรรมที่ประกอบด้วยดำเนินการแทนภาคีอีกฝ่ายหนึ่งด้านพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออก หรือผ่านการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลักของผู้ให้บริการหรือส่วนปกติที่เสริมกิจกรรมหลักของตนก็ตาม
9. การตรวจสอบก่อนทำการขนส่ง: บริการทุกประเภทที่กระทำโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือบนพื้นฐานของสัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความเป็นจริงของคุณภาพ ปริมาณ ราคา (รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงื่อนไขทางการเงิน) และ/หรือการจำแนกพิกัตศุลกากรของสินค้าที่ส่งออก ไม่รวมการตรวจสอบทางศุลกากรและการกักโรค
10. บริการตัวแทนเรือ: กิจกรรมที่ประกอบด้วยการกระทำการแทนในฐานะเป็นตัวแทนด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจของสายการบินเรือหรือบริษัทเดินเรือหนึ่งแห่งหรือมากกว่า ภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ระบุ โดยมี ความมุ่งประสงค์ดังต่อไปนี้
 - การตลาดและการขายการขนส่งทางทะเลและบริการที่เกี่ยวข้อง จากการเสนอราคาด้วยใบกำกับสินค้า และการออกไปตราส่งแทนบริษัท การได้มาและการขายต่อของบริการอื่นที่จำเป็น การเตรียมเอกสาร และการให้สารสนเทศทางธุรกิจ
 - กระทำการแทนบริษัทในการจัดตั้งการเรียกเรือหรือการยึดสินค้าเมื่อถูกกำหนด

บันทึกเรือประจำเส้นทาง

ส่วนสิบของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการค้า ค.ศ. 1974 ให้การยกเว้นจากการบัญญัติกฎหมายป้องกันการผูกขาดของออสเตรเลีย เพื่อให้ขมรมเรือประจำเส้นทางสามารถให้บริการเข้าและออกจากออสเตรเลีย ส่วนสิบกำหนดให้เรือเดินสมุทรทุกลำที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศประจำเส้นทางเข้าหรือออกจากออสเตรเลียจะต้องมีคนซึ่งเป็นผู้มีถิ่นพำนักในออสเตรเลียเป็นผู้ทำการแทนตลอดเวลา (แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนออสเตรเลีย) และได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ขนส่งด้วยเรือเดินสมุทรในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ขนส่งด้วยเรือเดินสมุทรเพื่อความมุ่งประสงค์ของส่วนสิบ

การลงทุนในสาขาที่มีให้บริการ	
สาขาหรือสาขาย่อย	ข้อจำกัด
การทำเหมือง	
การทำเหมือง ครอบคลุมทุกอนุสาขาของการทำเหมือง	ภายใต้มาตรการที่ไม่สอดคล้อง ณ ระดับรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ไม่มีข้อจำกัด
การผลิต	
การผลิต ครอบคลุมทุกอนุสาขาของการผลิต	ภายใต้มาตรการที่ไม่สอดคล้อง ณ ระดับรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ไม่มีข้อจำกัด